



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
10 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชนออนไลน์ nationtv, thailandplus, bangkokbiznews, mcot)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สร. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ แพทย์สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมแถลงข่าวการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ให้เคมีบำบัดที่บ้าน เพื่อลดความแออัด และเพิ่มคุณภาพการรักษาในโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรายใหม่ เป็น The New Normal Medical Service ส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ รวมทั้งเกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ นำร่องตั้งแต่ 1 ก.ค. ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.มะเร็งลพบุรี รพ.มะเร็งชลบุรี รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.จุฬารัตน์ และรพ.สมเด็จพระปิยะบุรินทร์ ตั้งเป้า 30 รพ.ทุกเขตสุขภาพในปี 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, สยามกีฬา

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สร. จะเยี่ยมชมการจัดแข่งขันจักรยานประเภทลู่อิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนส์สิริกิติ์" สนามที่ 1 แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. และก.การท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 12 ก.ค. เวลา 13.30 น. ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ซึ่งรรมช.สร.จะปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสโมสรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เริ่มจากผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน สแกนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" รับไอติการ์ดผ่านจุดฆ่าเชื้อและติดสติ๊กเกอร์

#### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ที่วิทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นวันที่ 45 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกา 5 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,202 ราย หายป่วยเพิ่ม 11 ราย รวมหายป่วย 3,085 ราย อยู่ระหว่างการรักษาที่รพ. 59 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย โดยผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศเกือบ 60% ไม่มีอาการ และช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่า 33% ไม่มีอาการ 36.67% มีอาการก่อนเดินทาง 25% มีอาการวันเดินทาง และ 5% ไม่ระบุวันที่ป่วย ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 12,164,173 ราย เสียชีวิต 552,029 ราย เพียงวันเดียวผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น 214,892 ราย ประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดียและรัสเซีย ส่วนไทยอยู่อันดับ 99 ของโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, mcot, newtv)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยว่า สร. ร่วมกับ WHO สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สปสช. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สืบราชการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 2 ก.ค. 2563 พบว่า การป้องกันตนเองแต่ละด้านลดลงทุกพฤติกรรม ทั้งใส่หน้ากาก ล้างมือ กินร้อนช้อนกลาง โดยภาพรวมลดลงจาก 85.3 % เหลือ 80.7 % ส่วนการใช้ "ไทยชนะ" พบว่า สถานที่ที่ไม่มีไทยชนะหรือไม่มีสมุดลงชื่อ คือ ตลาดสดและร้านค้าในตลาด และ 45.2% ไม่สนับสนุนเรื่อง Travel Bubble

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยว่า ตามปกติไทยรับผู้ป่วยกลุ่ม Medical & Wellness อยู่แล้ว เช่น กลุ่มผู้มีบุตรยาก, ศัลยกรรม การผ่อนคลายให้เข้ามาจึงเป็นการช่วยเหลือธุรกิจในกลุ่มของรพ.และผู้ป่วยต่างๆ ที่จะมารักษา แต่ต้องไม่ใช่อาการหนักหรือเป็นภาระต่อรพ. เบื้องต้นมีผู้ป่วยและผู้ติดตามแจ้งความประสงค์เข้ามาในเดือน ส.ค. - ก.ย. ประมาณ 2 พันราย โดยผู้ติดตามต้องอยู่ใน รพ.14 วันเช่นกัน

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.แรงงานเมียนมาติดโควิดหลังกลับจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, matchonweekly, tnnthailand, ทวีช่อง 5, TNN, thaiquote)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบแรงงานเมียนมาติดโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย ว่า กรมฯ ประสานข้อมูลกับประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมอบหมายให้กองระบาดวิทยา สคร.5 จ.ราชบุรี และ สคร. 2 จ.พิษณุโลก เร่งสอบสวนโรคร่วมกับสสจ.เพชรบุรี สสจ.สมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งขณะอยู่ในประเทศไทย ผู้ป่วยได้เข้าหอพักอยู่คนเดียวใน จ.เพชรบุรี และชี้จักรยานยนต์มาทำงานในโรงงานที่ จ.สมุทรสงคราม ช่วงที่ออกจากงานจนเดินทางกลับเมียนมาได้อยู่ที่

## ประเด็นข่าว

พักทุกวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. 2563 โรงงานมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค และจากข้อมูลช่วงพ.ค.-มิ.ย. 2563 ไม่พบว่าคนงานมีอาการป่วยตามนิยามของโควิด 19 หรือการเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างใด ทีม SRRT จากสคร.5 จ.ราชบุรี ได้สอบสวนโรคในหอพักและโรงงาน ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยง และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ ให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคกับหอพักและโรงงาน ส่วนสคร.2 จ.พิษณุโลก ได้ประสานเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด 2 จ.ตาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านในการสอบสวนโรค

### 2.WHO ยอมรับโควิดติดต่อทางอากาศได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, mcot, tnnthailand, kapook, thebangkokinsight, nationtv)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โปสต์ข้อความ ระบุว่า มีนักวิทยาศาสตร์ 239 คนจาก 32 ประเทศ ส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ WHO ยอมรับว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อทางอากาศ (Airborne) และไม่จำเป็นต้องเกิดในรพ.เท่านั้น เนื่องจากมีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเชื้อติดต่อทางอากาศ ละอองฝอยขนาดเล็กสามารถแขวนลอยในอากาศและมีชีวิตได้หลายชั่วโมง จึงขอให้ WHO ปรับคำแนะนำ นอกจากการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ควรให้ความสำคัญของการหมุนเวียนของอากาศ การถ่ายเทระบายอากาศ ใช้ตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้โคมไพร์ริงส์ อัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อที่ลอยในอากาศในสถานที่อากาศปิดหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จนในที่สุด WHO ยอมรับว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายทางอากาศได้ ขณะที่ในไทยก็มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าโควิด-19 เป็น Airborne จากกรณีเชียนมว่ยที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่กลับจากอิตาลี แล้วมาเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ในสนามมวยลุมพินีกว่า 50 คน ก่อนแพร่เชื้อไปสู่วงกว้างในต่างจังหวัด อีกเหตุผลคือ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ เหนื่อย ซึ่งเป็นอาการทางเดินหายใจส่วนล่าง มากกว่ามีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น มีน้ำมูก คัดจมูก และเจ็บคอ แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากละอองฝอยขนาดเล็กที่แพร่อยู่ในอากาศ มากกว่าการติดเชื้อจากละอองฝอยขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการสัมผัสบนพื้นผิว โดยเชื้อโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้เกือบ 3-4 ชั่วโมง ทุกสถานที่ปิด เช่น ผับ บาร์ สถานบันเทิง หรือห้องเรียน ห้องทำงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศ จึงมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะติดเชื้อทางอากาศ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

### 3.ไม่กักตัวผบ.ทบ.สหรัฐฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา,) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, innnews, mcot , tnnthailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผย คณะของผบ.ทบ.สหรัฐฯ ถือเป็นกลุ่มแรกของการเดินทางในการผ่อนปรนระยะที่ 5 รวมถึงอยู่ในกลุ่มของแขกพิเศษและกลุ่มที่มาด้วยข้อตกลงพิเศษ จึงไม่ต้องกักตัว14วัน แต่จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอดเวลา ทั้งเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสว.และความมั่นคง ซึ่งผ่านการอบรมด้านการป้องกันตนเองและรักษาระยะห่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว จึงไม่ต้องกักตัวเอง แต่ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพอยู่ตลอดเวลา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)

-พล.อ.เจมส์ แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ เดินทางถึงประเทศไทย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ด้วยการเก็บสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก และฆ่าเชื้อสัมภาระทันทีที่เดินทางถึงไทย โดยผลการตรวจเป็นลบทุกคน ซึ่งก่อนที่จะมาถึงไทย ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ได้เดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อวานนี้เพื่อหารือข้อราชการกับ ผบ.ทบ.สิงคโปร์

### 4.ความเสี่ยงระบาดระลอก 2 จากแรงงานต่างด้าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจตราฆ่าแอดดิก

-โพสต์ข้อความว่า แรงงานชาวกัมพูชาทะลักเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไม่หยุด ให้ระวังเกิดการระบาดระลอก 2 โดยขอให้สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผย ยังวางใจสถานการณ์ไม่ได้แม้ในไทยจะปลอดโรคโควิดแล้ว 45 วัน เนื่องจากยังมีต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมาย ขอให้กองกำลังชุดความมั่นคงเพิ่มจุดตรวจในเส้นทางหลักที่จะเข้ามากลางเมือง และขอให้หอสม.ช่วยเฝ้าระวังด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตร. แถลงผลจับกุมคดีสำคัญ โดยตม.สระแก้ว จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา 81 คน ลอบเดินทางเข้าไทย บริเวณชายแดน อ.ตาพระยา และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด้าน ตม.มุกดาหาร และตำรวจ สภ.หนองสูง จับกุม นายแพนศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี พร้อมแรงงานต่างด้าวชาวลาว 6 คน ซึ่งลักลอบขับรถขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก นำกำลังร่วมกับทหารร้อย ร.422 และเจ้าหน้าที่ อส. อ.พบพระ ลาดตระเวนตามแนวชายแดนตลอดลำน้ำเมย จนถึงบ้านมอเกอไทย ต.วาเลย์ พบแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชา 12 คน ข้ามแม่น้ำเมยลอบเข้ามาในเขตไทย คุ่มตัวดำเนินคดีเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

### 5.ร้องเรียนการทำหน้าที่ของ ศบค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า การที่ศบค.อนุญาตให้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ มาเยือนประเทศไทยโดย

## ประเด็นข่าว

ไม่ได้กักตัว 14 วัน แม้จะชี้แจงว่าเป็นไปตามข้อตกลงพิเศษในฐานะแขกทางการที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ผ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ มาจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก จึงอาจเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการก็ได้ อีกทั้งมาตรการ 6 ข้อ ก็เป็นข้อกำหนดที่ศบค.คิดขึ้นเองเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผ.ทบ.สหรัฐฯ ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การที่ศบค.และนายกฯ ออกมารับรองถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของป.ช.ในการไต่สวนสอบสวนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปแบบไร้มาตรฐานและทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่

### 6.ขอให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายสมยศ พุกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาเพื่อประชาธิปไตย พร้อม นายนิมิตร เทียนอุดม เครือข่ายประชาชนรัฐสวัสดิการ นายยิ่งชีพ อัชชานนท์ ผู้จัดการ iLaw และมวลชนจากกลุ่ม People go network กว่า 100 คนเดินเท้าจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าวมายังศาลแพ่งเพื่อยื่นฟ้องขอให้มีคำสั่งยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

### 7.ค่าตรวจโควิดนักกีฬาฟุตบอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กทท. เชิญสโมสรสมาชิกไทยลีก 1 และไทยลีก 2 มาร่วมฟังคำชี้แจง และทำความเข้าใจคู่มือการแข่งขันฟุตบอลแบบปิดตามข้อกำหนดของ ศบค. ซึ่งระบุให้มีการตรวจเชื้อโควิด-19 ในนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการแข่งขัน 72 ชั่วโมง และต้องตรวจก่อนแข่งทุกนัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก สมาคมพยายามหาข้อยุติเพื่อไม่ให้สโมสรต่างๆ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการเสนอจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ที่มีห้องแล็บตรวจเชื้อที่สโมสรราชพฤกษ์จะลดค่าใช้จ่ายให้สโมสรที่สนใจตรวจในราคา 1,000 บาทต่อเคส นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเชิญบริษัทรับตรวจเชื้อมาเจรจาลดค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้สิทธิบัตรทองตรวจเชื้อโควิด-19 นั้น เบื้องต้นผู้ใหญ่ของสธ.แจ้งว่านักกีฬาสามารถใช้สิทธิได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เสนอว่า ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการใช้สิทธิบัตรทองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของกีฬาประเภททีม โดยนายกสมาคมฟุตบอลไทยยืนยันว่าได้หารือกับนายทองเจือชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษา รมว.สธ. แล้ว แต่ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ระบุว่า ถ้าใช้สิทธิบัตรทองค่าตรวจโควิดของนักกีฬาจะลดลงมาเหลือเพียงคนละ 500 - 600 บาท และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประสานกับสธ. ทำให้สงสัยว่าการใช้สิทธิบัตรทองจะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสมาคมฟุตบอลที่มีคอนเนกชันดีกับสธ.อย่างแนบแน่น

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, MCOT, ไทยรัฐออนไลน์, xinhua thai, สำนักข่าวไทย)

-WHO ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลกว่า อัตราการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังประกาศจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนแผนการรับมือโควิด-19 และพิจารณาความเหมาะสมของแผนการรับมือของแต่ละประเทศ โดยมีนางเฮเลน คลาร์ก อดีตนายกฯ นิวซีแลนด์ เป็นประธาน

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 2,657 ราย เกือบครึ่งอยู่ในศูนย์ฝึกทหารในจังหวัดชวาตะวันตก ผู้ป่วยสะสม 70,736 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 58 ราย รวมเป็น 3,417 ราย

-ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,539 ราย สะสม 50,359 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย สะสม 1,314 ราย รัฐบาลต้องทบทวนแผนยกเลิกคลายล็อกดาวน์

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย มาจากการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับการรวมตัวเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถ์และวัด และอีกส่วนเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ยอดรวมติดเชื้อ 13,293 ราย

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,879 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 487 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 767,296 ราย เสียชีวิต 21,129 ราย

-ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียว 224 ราย กว่า 80% อายุต่ำกว่า 30 ปี แต่รัฐบาลเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินรอบใหม่ และอยู่ระหว่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนนางยูริโกะ โคอิเคะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว เปิดเผยสาเหตุการแพร่ระบาดขณะนี้ มาจากสถาบันเท็ง และกลุ่มวัยรุ่นนัดรับประทานอาหาร โดย 75% ของผู้ติดเชื้ออยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี

-ฝรั่งเศส กรุงปารีสพบเชื้อโควิด 19 ในน้ำเสียจากตัวอย่างที่เก็บได้ในเดือน มิ.ย. ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการระบาดรอบใหม่ หลังทางการปลดล็อกมาตรการคุมเข้มต่าง ๆ

-ฮ่องกง ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระบุสาเหตุที่โควิด 19 ระบาดระลอก 3 เกิดจากการตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอและความห่อนยานในการเฝ้าระวังผู้ได้รับการยกเว้นจากการกักโรค

-บราซิล ประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนาโร ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนท.เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเข้ารับการรักษา

-ออสเตรเลีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์นาน 6 สัปดาห์ในนครเมลเบิร์น หลังล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่ 69 คน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับติกอพาร์ทเมนต์ 9 แห่ง

-มาเลเซีย เผย 70% ของผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสาธารณสุขตั้งเป้าตรวจคัดกรองตามพื้นที่ต่างๆ

-อิตาลี ห้ามผู้โดยสารชาวบังกลาเทศราว 135 คน ออกจากเครื่องบินที่สนามบินฟิมิซิโน ในกรุงโรม และส่งตัวกลับไปยังโดฮาด้วยเครื่องบินลำเดิม

## ประเด็นข่าว

หลังตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นในชุมชนชาวบังกลาเทศในกรุงโรมที่มีต้นตอมาจากผู้ที่เดินทางมาจากบังกลาเทศ

-**คาศักสถาน** สถานเอกอัครราชทูตจีนในคาศักสถาน ออกประกาศเตือนพลเมือง เรื่องโรคปอดอักเสบปริศนาในประเทศคาศักสถาน ที่อัตราการตายสูงกว่าโควิด 19 อย่างมาก สาธารณสุขคาศักสถานกำลังศึกษาสาเหตุ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไวรัสชนิดใด และไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือไม่ โดยช่วงครึ่งปีแรกมีผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบแล้ว 1,772 ราย เฉพาะเดือนมิ.ย. มีผู้เสียชีวิตถึง 628 ราย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 12,375,316 ราย เสียชีวิต 556,454 ราย รักษาหาย 7,180,985 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 3,097,538 ราย เสียชีวิต 133,991 ราย บราซิล ติดเชื้อ 1,674,655 ราย เสียชีวิต 66,868 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 746,500 ราย เสียชีวิต 20,684 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 700,972 ราย เสียชีวิต 10,667 ราย เปรู ติดเชื้อ 309,278 ราย เสียชีวิต 10,952 ราย

### คลินิกทุจริตบฯ บัตรทอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. มีการรายงานการสอบขยายผลคลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. 86 แห่ง พบการปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินจาก สปสช. 63 แห่ง จึงแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ยืนยันเอาผิดเต็มที่ทั้งทางแพ่ง อาญา เพิกถอนการเป็นสถานพยาบาล และถ้ามีแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องต้องเอาผิดรวมถึงด้านจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ ได้ตำหนิผู้บริหาร สปสช. ที่ไม่ได้รายงานให้บอร์ด สปสช.ทราบตั้งแต่แรก ต้องขอบคุณ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ที่ออกมาให้ข้อมูล

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.กฤษฎณ์ คุณศิริธรรมาธิ รองเลขาธิการ สปสช. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. และ นพ.วิระพันธ์ สีธนะกุล ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. แถลงความคืบหน้าว่า ระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายของ สปสช. พบความผิดปกติตั้งแต่ 14-15 ส.ค. 2562 และได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทันที โดยวันที่ 26 ก.ย. 2562 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ กทม.ได้มีมติระงับการจ่ายเงินและขยายผลการตรวจสอบเพิ่ม ในช่วง 29-30 ต.ค. 2562 พบว่ามีการเบิกจ่ายไม่น่าเชื่อถือรวมกว่า 74.39 ล้านบาท และมีการพิจารณาเป็นลำดับขั้น จนวันที่ 1 เม.ย. 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาหักค่าใช้จ่ายได้มีมติ 6 ข้อ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการทั้งเรียกเงินคืน แจ้งความดำเนินคดี รวมถึงยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการทั้งหมด ส่วนความผิดของ 18 แห่งขณะนี้กองปราบฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ตาม คลินิก 18 แห่งยังคงเปิดบริการได้จนกว่าจะมีคำสั่งทางกฎหมาย ระหว่างนี้ผู้ป่วยยังใช้บริการได้จนกว่า สปสช.จะหาหน่วยบริการใหม่และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** ผจก.รายวัน

-นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ในฐานะ กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ได้รับข้อมูลการทุจริตของคลินิกอบอุ่น โดยได้เข้าไปดูเฉพาะการดำเนินงานในปี 2561 พบว่ามีการกระทำเป็นขบวนการ ดำเนินการเบิกจ่ายในหมวดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีหน่วยแพทย์ไปให้บริการตรวจโรคประชาชน ซึ่งทราบว่ามีการสวมชื่อประชาชนบางคนเพื่อนำไปเบิกจ่าย นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลผู้บริหารระดับสูงใน สปสช.บางคนไปเปิดคลินิกที่อาจมีประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยรมว.สธ. ควรตรวจสอบย้อนหลัง เพราะได้รับข้อมูลว่ามีขบวนการที่กระทำในลักษณะตั้งแต่ปี 2555

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจGossip สาสุข

-โพสต์ข้อความว่า ที่น่าสนใจคือ คลินิกชุมชนอบอุ่นทั้ง 18 แห่ง มีเจ้าของหลักเพียง 2 คน เป็นแพทย์ผู้บริหารคลินิก ผู้บริหารรพ.เอกชน ซึ่งคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตกทม.อยู่ภายใต้การจัดการของแพทย์ 2 กลุ่มหลัก และมีความเป็นไปได้สูงที่แพทย์อีกกลุ่มจะอยู่เบื้องหลังการจัดการคลินิก 18 แห่งตามที่เป็นข่าว

### ขับไล่ผอ.รพ.จะนะ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีชาวบ้านรวมตัวขับไล่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ว่า เชื่อว่า นพ.สุภัทร สามารถชี้แจงกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ยอยากให้มองที่ผลงาน และจะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 ไปดูแล

### ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เนชั่น

-นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล อดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น มอบให้ นายกุลพิพัฒน์ เวทศิปล์ ทนายความ ยื่นฟ้อง นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กรณีเผยแพร่ข้อความทางไลน์ว่า ทุจริตเรียกรับเงิน 5% จากบริษัทฯ ทั้งที่ คกก.สอบสวนยังไม่มีคำวินิจฉัย ศาล จ.ขอนแก่น รับคำฟ้องเป็นคดีอาญา เนื่องจากมีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มีการนำข้อมูลที่บิดเบือน ข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ นพ.ชาญชัยเสียหาย เสียชื่อเสียง เกียรติยศ ที่สะสมมาเป็นเวลา 30 กว่าปี เรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท

### บุหรี

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์

-สสส. ร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วนเลิกบุหรี 1600 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินโครงการ "รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี" ให้osomes.ซึ่งอยู่ใกล้ชีวิตรู้จักคนในชุมชน เป็นส่วนสำคัญลดจำนวนผู้สูบบุหรี และปกป้องคนไทยจากควันบุหรีมือสอง โดยออก

## ประเด็นข่าว

เคาะประตูบ้านตามหาคนที่อยากเลิกบุหรี่ส่งผ่าน application ให้ผู้ให้คำปรึกษาของ 1600 คัดกรองผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่จริง และส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษา ปรับพฤติกรรม เรียนรู้กระบวนการชีวิตและใช้ประสบการณ์จากผู้สูบบุหรี่ เพื่อเลือกวิธีเลิกใหม่ในการต่อสู้กับภาวะอยากบุหรี่ โดยจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องจนครบ 1 ปี

### ผู้ป่วยท้องร่วง จ.พะเยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมือง, Chiangmainews, ผจก.ออนไลน์

-พญ.จิรพร ภัทรนุชาพร ผอ.รพ.พะเยา เปิดเผยว่า มีผู้รับประทานข้าวเหนียวมูนแล้วเกิดอาการท้องร่วงเข้ารับการรักษาที่รพ.พะเยา 60 กว่าราย ให้นอนพักรักษาตัว 44 ราย โดยผู้ป่วยอายุต่ำสุด 1 ขวบ สูงสุด 82 ปี สาเหตุน่าจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ได้ทำการเก็บตัวอย่างไปเพาะเชื้อหาสาเหตุแล้ว

ด้าน นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ นพ.สสจ.พะเยา ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่และสำรวจสิ่งแวดล้อม พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจหาเชื้อ เดือนช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ให้อึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

### การจัดการตลาดสด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, thaiquote, เนชั่นทีวี, กรมประชาสัมพันธ์, JS100, Chiangmainews, MCOT, Thailandplus

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำตลาดสดจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู โดยกำจัดแหล่งอาหาร เศษผักผลไม้ เก็บในภาชนะมีฝาปิดมิดชิด นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง หมั่นล้างทำความสะอาดถังขยะ และไม่ให้มีเศษอาหารอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ทำความสะอาดห้องครัว วางระบายน้ำ ปิดช่องทางหนูวิ่ง ควรล้างตลาดเดือนละครั้ง เน้นบริเวณพื้น เขียง และแผง โดยชั้นที่ 1 ล้างด้วยน้ำและผงซักฟอก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบนแผงหรือพื้นทางเดิน หากมีคราบไขมันให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดทิ้งไว้ 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถู ชั้นที่ 2 ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสีย และปล่อยทิ้ง ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาว ให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราด สำหรับห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะ ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกและล้างด้วยน้ำสะอาด

### แพทย์ดีเด่น สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์, ข่าวสด

-นพ.ธนะบุญ ประสานนาม รอง ผอ.รพศ.ราชบุรี ได้รับเลือกจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ให้เป็นแพทย์ดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2563 ด้านการบริการชุมชน โดยดำเนินการโครงการสะพานบุญ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

